
 
 
 

 
 

ประเด็นข่าว หมายเหตุ 

          นโยบาย   

30 บาทรักษาทุกที ่
     สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (thecoverage, PPTV) 
     - นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการ สปสช. กล่าวว่า คลินิกการพยาบาลชุมชนอบอุ่นเข้าร่วมเป็นหน่วยนวัตกรรมบรกิาร
สาธารณสุขเพื่อเพิ่มช่องทางในการเข้าถึงบริการให้กับประชาชนผู้ใช้สิทธิบัตรทอง ภายใต้นโยบาย 30 บาท รักษาทุกที่ 
ปัจจุบันมีคลินิกการพยาบาลฯ เข้าร่วม 2,203 แห่ง ให้บริการผู้ใช้สิทธิบัตรทองแล้ว 909,488 คน กลุ่มอายุ 45-64 ปี เข้ารับ
บริการมากที่สุด มากที่สุดคือโรคไข้หวัด ซึ่งเป็นกลุ่มอาการที่วิชาชีพพยาบาลให้การดูแลได้ ซึ่งทุกแห่งจะต้องผ่านการตรวจ
ประเมินและต้องเปิดให้บริการอย่างน้อย 40 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ รวมถึงมีพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติงานตลอดเวลาที่เปิดให้บริการ
อย่างน้อย 1 คน และเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 
     สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thecoverage 
       -นพ.จักราวุธ จุฑาสงฆ์ นพ.สสจ.นครสวรรค์ เผย 30 บาทรักษาทุกที่ฯ บุคลากรทางการแพทย์พึงพอใจ เครียดน้อยลง 
หลังหน่วยบริการนวัตกรรม และนวัตกรรมบริการ ช่วยลดแออัดใน รพ. ส่วน ปชช. พึงพอใจมาก เพราะรับบริการสะดวกขึ้น 
ประเด็นท่ีต้องพัฒนาต่อคือ ความเชื่อมั่นเรื่องความปลอดภัยด้านข้อมูลสว่นตัวของผู้ป่วยในระบบคอมพิวเตอร์ จากกระแสข่าว
รายวัน เรื่องอาชญากรรมทางออนไลน์ ส่งผลให้ประชาชนบางส่วนไม่อยากลงทะเบียนยืนยันตัวตนผ่าน Health ID ทำให้การ
ลงทะเบียน Health ID ได้เพียง 60% ไม่บรรลุเป้าหมายจริงๆ ที่ควรจะได้ คือ 100%    

 

แก้ปัญหายาเสพติด 
    กัญชา 
    สื่อที่นำเสนอ : นสพ. มติชน เว็บไซต์ (มติชน, กรุงเทพธุรกิจ, เดลินิวส์, headtopics, hfocus) 
    - นพ.สุรโชค ต่างวิวัฒน์ รองปลัด สธ. ในฐานะประธานคกก.ควบคุมยาเสพติดให้โทษ เผยถึงกรณี คกก.ควบคุมยาเสพติด
ให้โทษ มีมติเห็นชอบเสนอ คกก. ป.ป.ส. ให้ระบุชื ่อ กัญชาและกัญชง ในรายชื ่อยาเสพติดให้โทษประเภท 5 ว่า  
ตนได้ลงนามร่างประกาศฯ และส่งไปยัง คกก. ป.ป.ส. เมื่อวันที่ 12 ก.ค.67 รวมทั้งไม่ได้ส่งร่างประกาศแบบมีเงื่อนไขฯ ของ
นายปานเทพ พัวพงษ์พันธ์ ม.รังสิต เนื่องจากร่างประกาศท่ีมีมติจาก คกก.ควบคุมยาเสพติดให้โทษ ได้ถูกส่งไปก่อนแล้ว ซึ่งเจ้า
ตัวจะต้องไปยื่นท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ส. ส่วนเรื่องวันประชุม คกก. ป.ป.ส. ต้องถามจาก ป.ป.ส.   
   สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (เดลินิวส์, สยามรัฐ, มติชน, ch7, headtopics) 
    - เครือข่ายเยาวชนไม่นะกัญชาและยาเสพติด (YNAC) ร่วมกับเครือข่ายแพทย์ นักวิชาการ และภาคประชาชน เข้ายื่น
หนังสือถึงประธานและคกก. ป.ป.ส. เรื่องขอให้ คกก. ป.ป.ส. มีมติเห็นชอบให้กัญชากลับไปเป็นยาเสพติด โดยมีนายธนากร 
คัยนันท์ ท่ีปรึกษาการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เป็นตัวแทนเข้ารับหนังสือ เมื่อวันท่ี 17 ก.ค.67 ณ สนง. ป.ป.ส. 
    สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ มติชน 
    - นายยศกร ขุนภักดี ผู ้ประสานงานกลุ่มเครือข่ายเยาวชนไม่นะกัญชาฯ (YNAC) พร้อมด้วย รศ.นพ.สมิทธิ ์ ศรีสนธิ์ 
กรรมการแพทยสภา เข้ายื่นหนังสือถึงคกก.ควบคุมยาเสพติด ขอบคุณที่มีมติเห็นชอบร่างประกาศสธ. เรื่อง ระบุช่ือยาเสพติด
ให้โทษในประเภท 5 นำกัญชากลับไปเป็นยาเสพติดภายใต้ประมวลกฎหมายยาเสพติด โดยมี นายกองตรี ดร.ธนกฤต  
จิตรอารีย์รัตน์ ผช.รมต.สธ.รับเรื่อง เมื่อวันท่ี 17 ก.ค.67 ณ สป.สธ.  
    - รศ.นพ.สมิทธิ์ ศรีสนธิ ์กล่าวว่า ปัจจุบันมีงานวิจัยมากมายที่เห็นควรใช้กัญชาทางการแพทย์เท่าน้ัน ดังนั้น ขณะนี้อยากให้
มีความชัดเจนในการควบคุมก่อน จึงควรนำกัญชากลับมาเป็นยาเสพติดอีกครั้ง ส่วนอนาคตจะเปลี่ยนแปลงอย่างไรก็ค่อยมา
คุยกัน เนื่องจากท่ัวโลกท่ีมีนโยบายกัญชาเสรี ก็ต้องมีพ.ร.บ. ควบคุมมาก่อน 

 

ประจำวันที่ 
18 กรกฎาคม 2567 
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    - นายกองตรี ดร.ธนกฤต จิตรอารีย์รัตน์ ผช.รมต.สธ. กล่าวยืนยันว่า สธ. รับฟังข้อมูลทั้ง 2 ฝ่ายเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ต่อการบังคับใช้กฎหมายและการใช้ประโยชน์จากกัญชา ส่วนกรณี (ร่าง) ประกาศฯ ที่นายปานเทพ พัวพงษ์พันธ์ ม.รังสิต ได้
นำมายื่นกับตน รมว.สธ. มอบให้ อย. ไปประมวลเพื่อนำเสนอเป็นส่วนของความเห็นเพิ่มเติมต่อ คกก. ป.ป.ส. คาดจะนำเสนอ
ได้ภายในสัปดาห์นี้ ส่วนการพิจารณาขึ้นอยู่กับ ป.ป.ส. ทางสธ.ก็รับฟังและนำไปเสนอ แต่เป็นคนละเรื่องกับร่างประกาศฯ ที่  
คกก.ควบคุมยาเสพติดให้โทษมีมติไปแล้วตั้งแต่วันท่ี 5 ก.ค. 
    สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ สยามรัฐ 
    - เครือข่ายแพทย์ นักวิชาการ และภาคประชาชน ต้านภัยยาเสพติด ได้มีการทำจดหมายเปิดผนึกฉบับที่ 3 คำถามและ
คำตอบสำคัญประกอบการพิจารณานำกัญชากลับไปเป็นยาเสพติด ถึงประธานและคกก. ป.ป.ส. โดยระบุข้อมูลผลกระทบด้าน
ลบเชิงประจักษ์ ที่บ่งชี้ว่าหลังจากปลดกัญชาเสรีมีผู้ป่วยจากการใช้กัญชามากขึ้น ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลสูงขึ้น และมี
แนวโน้มส่งผลกระทบด้านลบต่อการท่องเที่ยวของประเทศ ดังนั้น ประเทศไทยจะต้องนำกัญชากลับไปเป็นยาเสพติดภายใต้
ประมวลกฎหมายยาเสพติด ซึ ่งจะทำให้หยุดการใช้กัญชาเพื่อสันทนาการได้ทันที โดยยังสามารถใช้เพื ่อประโยชน์ทาง
การแพทย์ได้ในระหว่างที่รอการออกแบบนโยบายและกฎหมายกัญชาท่ีต้องใช้เวลาดำเนินการอีกระยะหนึ่ง 
     สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ บ้านเมือง 
       -นายสุรบัณฑิต กันยานะ นอภ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี ประสานตำรวจชุดสืบสวนและเจ้าหน้าท่ี สสอ.สามชุก เข้าตรวจค้น
บ้านที่ ต.ย่านยาว อ.สามชุก ลักลอบค้ากัญชาแปรรูปโดยไม่ได้รับอนุญาต พบนายออมสิน หรือหมู ปากคลอง อายุ 27 ปี 
ตรวจค้นและยึดช่อดอกกัญชาอัดแท่ง 10 ก้อน น้ำหนักรวม 10 กก. ช่อดอกกัญชาแห้งใส่ถุงซิปพาสติก รวมของกลาง 13.64 
กก. ให้การรับสารภาพว่าสั่งกัญชาทางออนไลน์มาแบ่งจำหน่าย กำลังขออนุญาตจำหน่าย แต่ยังทำใบอนุญาตไม่ได้ พร้อมทั้ง
ใช้เสพเองเพื่อรักษาอาการทางจิตประสาท ช่วยให้มีความสุข ไม่เครียด เจ้าหน้าที่จึงแจ้งข้อหามีพืชสมุนไพร (กัญชา) ไว้เพื่อ
ศึกษา วิจัย แปรรูป เพ่ือการค้า โดยไม่ได้รับอนุญาต ควบคุมตัวพร้อมของกลางส่ง พนักงานสอบสวนเพ่ือดำเนินคดีต่อไป 
     การบำบัดยาเสพติด 
     สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (กรมประชาสัมพันธ์, สวพ.91, thecoverage, INN) 
    - น.ส.เกณิกา อุ่นจิตร์ รองโฆษกประจำสำนักนายกฯ กล่าวว่า นโยบายของนายเศรษฐา ทวีสิน นายกฯ ให้ความสำคัญใน
การแก้ไขปัญหายาเสพติดเร่งด่วน “ปราบปราม รักษา ฟื้นฟู ดูแล” โดยข้อมูลผลการบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด ณ 
วันท่ี 14 ก.ค.67 ผู้เข้ารับการคัดกรองสะสม 128,340 ราย แนวโน้มมีจำนวนมากขึ้นประมาณร้อยละ 60 ตั้งแต่วันท่ี 1 มิ.ย.67 
เป็นต้นมา ผู้เข้ารับการบำบัดสะสม 123,038 ราย เมื่อพ้นระยะบำบัดได้รับการติดตามครบตามเกณฑ์ภายใน 1 ปี จำนวน 
79,210 คน จากทั้งหมด 141,008 คน คิดเป็นร้อยละ 56 และมีผลงาน คืนคนดีสู่สังคม คือผู้ที่ได้รับการติดตามครบและไม่
กลับไปเสพซ้ำ 55,649 คน ทั้งนี้ นายกฯ สั่งการให้ทุกภาคส่วนเอาจริงเอาจังกับการปราบปรามอย่างเด็ดขาด ซึ่ง สธ. อยู่หนึ่ง
ในการทำงานบูรณาการร่วมกันให้เห็นผลภายใน 90 วัน เพื่อผู้ติดยาเสพติดจะได้คืนกลับสู่สังคมอย่างมีคุณภาพ 
     ต้ังศูนย์มินิธัญญารักษ์ 
      สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน,ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (มติชน, thecoverage, theitpdaynews) 
       -พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมการแพทย์ เปิดเผยว่า รมว.สธ. มีนโยบายเพิ่มการเข้าถึงบริการบำบัดรักษาและ
ฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด กรมจึงได้ให้สถานพยาบาลที่มีความพร้อมและศักยภาพจัดตั้ง "ศูนย์มินิธัญญารักษ์" เพื่อให้การดูแลผู้ป่วย
ยาเสพติด ซึ่งต้องใช้เวลานานและเพียงพอในการรักษา รวมทั้งต้องมีรูปแบบการติดตามที่เหมาะสม เพื่อให้การรักษาที่มี
ประสิทธิภาพ ลดการกลับไปเสพซ้ำ  
        ด้านนพ.ธิติ อ้ึงอารี ผอ.รพ.ธัญญารักษ์อุดรธานี กล่าวว่า มินิธัญญารักษ์ใน รพช.เขตสุขภาพท่ี 8 มีบริการ 3 รูปแบบ คือ 
1.การดูแลระยะเฉียบพลัน/กึ่งเฉียบพลัน (Acute/Sub Acute Care) 2.การดูแลระยะกลาง (Intermediate Care) และ 3.
การดูแลระยะยาว (Long Term Care) รวมทั้งจัดอบรมหลักสูตรต่างๆ เพื่อรองรับการจัดตั้งศูนย์มินิธัญญารักษ์ และเพิ่ม
ศักยภาพผู้ดูแล 

          ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ  

แนะรับมือ 'โรค-ภัยสุขภาพ' ตลอดช่วงเข้าพรรษา 
    สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, tnn, pptv, thailandplus) นสพ.ไทยรัฐ 
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    - พญ.จุไร วงศ์สวัสดิ์ ผู้ช่วยอธิบดีกรมควบคุมโรค และ นพ.วีรวัฒน์ มโนสุทธิ โฆษกกรมควบคุมโรค แนะนำประชาชน
รับมือโรคและภัยสุขภาพในช่วงวันเข้าพรรษา เสริมภูมิคุ้มกัน ลดปัจจัยเสี่ยงโรค พร้อมรณรงค์วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ปีนี้ มีคำ
ขวัญว่า "หยุดเหล้า หยุดอันตรายต่อผู้อื่น" ชวนประชาชนลด ละ เลิกสุรา ในช่วงเข้าพรรษา 3 เดือนนี้ โดยร่วมปฏิญาณตน
ผ่าน https://noalcohol.ddc.moph.go.th/ ได้ตั้งแต่บัดนี้ และอีกกิจกรรมคือ สัปดาห์วันป้องกันการจมน้ำโลกตามธีม 
รณรงค์ "จมน้ำเกิดง่ายกว่าที่คิด หนึ่งชีวิต ไม่ควรสูญเสยี" เชิญชวนประชาชนร่วมแสดงพลังคนไทย พร้อมใจใช้โทนสีฟ้า/น้ำเงนิ 
และร่วมโพสต์รูป/วิดีโอกิจกรรม บอกเล่าเรื่องราวการป้องกันการจมน้ำ ติดแฮชแท็ก #WDPD2024 #DrowningPrevention 
ตลอดช่วงสัปดาห์ดังกล่าว 
การใช้ยาสมุนไพรทดแทนยาแผนปัจจุบัน 
    สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, thailandplus, thecoverage)  
    - นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน อธิบดีกรมแพทย์แผนไทยฯ เผย กรมฯ จัดประชุมสื่อสารนโยบายไปยังเภสัชกรที่ปฏิบัติงานใน
หน่วยบริการสุขภาพ เพื่อส่งเสริมให้มีการใช้ยาสมุนไพรทดแทนยาแผนปัจจุบัน ล่าสุด สธ.ได้ผลักดันให้มีการเพิ่มงบประมาณ
การผลิตยาสมุนไพรเพิ่มอีกร้อยละ 50 จากเดิม 1,000 ล้านลาท เป็น 1,500 ล้านบาท พบสั่งใช้ยาไทยในระบบบริการสุขภาพ
มีมูลค่า 1,298 ล้านบาท คาดว่าจะช่วยเพิ่มยาสมุนไพรและตำรับยาไทยในระบบบริการให้มีใช้อย่างเพียงพอ หลากหลาย และ
ประชาชนเข้าถึงได้ง่าย 

 

รพ.เวชชารักษ์ ลำปาง ลุยงานเชิงรุก 
     สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thecoverage 
       -พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมการแพทย์ เปิดเผยว่า ได้มอบหมายให้ รพ.เวชชารักษ์ ลำปาง ออกหน่วย
เคลื่อนที่ให้บริการทางการแพทย์ การฟื้นฟูสมรรถภาพ การตรวจประเมิน รวมไปถึงการผลิตกายอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับผู้
พิการแขนขาขาดจากโรคเรื้อน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้พิการแขนขาขาดจากโรงเรื้อนในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน 
โดยได้ผลิตกายอุปกรณ์ให้คนพิการจากโรคเรื้อนถึงบ้านพักมาแล้ว 3 ปี ส่งมอบให้คนพิการ 8 จว.ภาคเหนือตอนบน กว่า 80% 
ช่วยให้ใช้ชีวิตประจำวันดีขึ้น ช่วยผู้ป่วยประหยัดเงินและลดการเดินทางมาทำกายอุปกรณ์ที่ รพ.  

 

เตือนการใช้น้ำไม่สะอาดเสี่ยงติดเชื้อปรสิต 
     สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน เว็บไซต์มติชน 
     -  นพ.ไพโรจน์ สุรัตนวนิช รองอธิบดีกรมการแพทย์ ห่วงใยสุขภาพดวงตาประชาชนจากกรณีเหตุการณ์ที่มีประชาชน
จำนวนมากในคอนโดมิเนียมแห่งหนึ่ง เกิดอาการตาแดงเพราะติดเชื้อปรสิตจากการใช้น้ำประปาภายในอาคาร ซึ่งกลุ่มที่มี
อาการรุนแรง อาจถึงขั้นสูญเสียการมองเห็นได้ 
     - นพ.อาคม ชัยวีระวัฒนะ ผอ.รพ. เมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) กล่าวเพิ่มเติมว่า โดยธรรมชาติทั่วไปเชื้อปรสิตมักพบใน
แหล่งน้ำจืด น้ำกร่อย และในน้ำเสีย ส่วนใหญ่มักได้รับเช้ือโดยบังเอิญจากแหล่งน้ำท่ีไม่สะอาด เช่น แหล่งน้ำขัง หรือจากน้ำฝน
ที่ปนเปื้อนปรสิตกระเด็นเข้าตา อาจเกิดการติดเชื้อที่ดวงตาทำให้เยื่อบุตาอักเสบ กระจกตาอักเสบ มีอาการตาแดง เคืองตา
หรือตามัวได้หากมีปัญหากับดวงตาหรือมีอาการผิดปกติควรพบจักษุแพทย์      

 

การประชุมเฝ้าระวังการปนเปื้อนในน้ำอุปโภคบริโภค 
     สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (thaitodaynews, thailandplus) 
     - นพ.ยงยศ ธรรมวุฒิ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เปิดการประชุมสรุปผลการดำเนินงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อ
การเฝ้าระวังการปนเปื้อนเชื้อโนโรไวรัสและเชื้อลีจิโอเนลลาในน้ำอุปโภคบริโภคของโรงแรมใน อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 
และมอบประกาศนียบัตรแก่โรงแรมที่ผ่านการประเมินตามแนวทางที่กำหนดของโครงการ 33 แห่ง เพื่อสร้างความปลอดภัย
ให้นักท่องเที่ยว ยกระดับมาตรฐานสถานประกอบการโรงแรม ซึ่งจะเป็นผลตีต่อเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของประเทศต่อไป 

 

การเพ่ิมศักยภาพให้วิทยากรในหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ 
     สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thailandplus 
     -  นพ.สุระ วิเศษศักดิ์ อธิบดีกรม สบส. เปิดการอบรมพัฒนาศักยภาพวิทยากรหลักสูตรด้านการบริการเพื่อสุขภาพการ
ดูแลผู้สูงอายุ รวมถึงการฝึกปฏิบัติภาคสนามให้สามารถนำความรู้ที ่ได้รับไปถ่ายทอดให้กับผู ้เรียนได้อย่างถูกต้องตาม
หลักเกณฑ์ เพื่อเป็นการผลิตผู้ให้บริการในสถานดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิงให้มีองค์ความรู้และให้บริการอย่างมีคุณภาพ
และมาตรฐาน 
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ข่าวปลอม 
     สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ฐานเศรษฐกิจ 
       -จากกรณีมีการส่งต่อหรือแชร์ข้อมูล "การนอนตะแคง" เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้สายตาเอียง ซึ่งล่าสุด กรมอนามัย ได้
เผยแพร่ข้อมูลยืนยันว่า ไม่เป็นความจริง ยังไม่มีงานวิจัยใดที่ยืนยันความเชื่อมโยงระหว่างการนอนตะแคงและสายตาเอียง 
ดังนั้น การนอนตะแคงจึงไม่ได้เป็นสาเหตุที่ทำให้สายตาเอียง  ทั้งนี ้สายตาเอียง มีสาเหตุมาจากกรรมพันธุ์ ความผิดปกติของ
กระจกตาหรือเลนส์ตาและภาวะอื่น ๆ  

 

บุหร่ีไฟฟ้า 
     สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(มติชน, ข่าวสด) เว็บไซต์ (sondhitalk, lokwannee, มติชน,  ฐานเศรษฐกิจ, mgronline, newtv, 
chieffocus, ไทยรัฐ, Hfocus, pptvhd36) 
     - นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สธ. ในฐานะรองประธาน สสส. เผยที่ประชุม คกก.สสส. มีมติเห็นชอบเห็นชอบข้อเสนอเชิง
นโยบายเพื่อการควบคุมการแพร่ระบาดของบุหรี่ไฟฟ้า โดยมาตรการบังคับใช้กฎหมาย ควรจัดทำบันทึกความร่วมมือบังคับใช้
กฎหมายร่วมกัน หรือเสนอรัฐบาลจัดตั้งคณะทำงานร่วมขับเคลื่อนเฉพาะกิจ และมาตรการทางนโยบายเพื่อสร้างความ
ตระหนักรู้ โดยขอความร่วมมือทุกหน่วยงาน ตรวจสอบไม่ให้พกพาหรือสูบ ในสนามบิน โรงเรียน ร้านเหล้า ร้านอาหาร พร้อม
เร่งประสานตำรวจไซเบอร์ปราบขายออนไลน์ ซึ่งพบ 309 บัญชีรายชื่อ ใน 23 จังหวัด พร้อมแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อศึกษา
รายละเอียดและจดัทำร่างข้อเสนอนโยบายบุหรี่ไฟฟ้า โดยมีนายชาญเชาว์ ไชยานุกิจ อดีตปลัด ก.ยุติธรรม เป็นประธาน และมี
ผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเป็นคณะทำงาน ทั้งนี้ บุหรี่ไฟฟ้ามีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงาน สธ. ได้
แต่งตั้งคณะทำงานบูรณาการเพื่อปราบปรามและบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้า โดยมีนายกองตรี ธนกฤต จิตรอารีย์
รัตน์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานคณะทำงาน  
     - นพ.ธงชัย กีรติหัตถยากร อธิบดีกรมควบคุมโรค ย้ำเตือนในน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าและละอองไอบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตราย 
ซึ่งมีผลงานวิจัยจำนวนมากจากต่างประเทศ พบมีสารพิษกลุ่มโลหะหนักอันตรายหลายชนิดที่เป็นสารก่อให้เกิดโรคมะเร็ง  
และยังเป็นสาเหตุสำคัญของการเกิดโรคระบบทางเดินหายใจของผู้สูบและผู้ใกล้ชิด  
      - นพ.อดิสรณ์ วรรธนะศักดิ ์รองอธิบดีกรมควบคมุโรค กล่าวเพิ่มเติมว่า จากข้อมูลด้านภยัสุขภาพจากบุหรี่ไฟฟ้า ทั้งที่พบ
ในประเทศไทยและผลการวิจัยจากต่างประเทศ ยืนยันว่ามาตรการห้ามนำเข้า ห้ามจำหน่าย เป็นมาตรการที่เหมาะสมกับ
บริบทของประเทศไทย  

 

วัคซีนไข้หวัดใหญ่ไฮโดส 
     สื ่อที ่นำเสนอ  : เว ็บไซต์  (มต ิชน, กร ุงเทพธุรก ิจ, สยามร ัฐ, บางกอกทูเดย ์ , innnews, hfocus, newtv, ch7, 
thebangkokinsight, linetoday) 
       -คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี ม.มหิดล ร่วมกับกรมบัญชีกลาง ก.การคลัง และสมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทย 
เปิดโครงการนำร่องฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ขนาดสูง (high dose) ให้แก่ผู้มีสิทธิเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง อายุ 65 ปีขึ้นไป      
ณ อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี  ซึ่งเป็นหนึ่งในของขวัญจากรัฐบาล เพื่อ
ป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ในฤดูกาลนี้ ซึ่งโครงการนำร่องระยะที่ 1 นี้ได้จัดสรรวัคซีนไว้ 50,000 โดสทั่วประเทศ เริ่มตั้งแต่บัดนี้ 
ถึงสิ้นเดือนส.ค.67 

 

อบจ.กาญจน์ จ้าง ‘หมอใหม่-หมอเกษียณ’ เวียน‘รพ.สต.’ 
     สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ไทยรัฐ 
       -นายประวัติ กิจธรรมกูลนิจ นายก อบจ.กาญจนบุรี เปิดเผยว่า อบจ.กาญจนบุรี ได้มีการจ้างแพทย์หมุนเวียนลง รพ.สต. 
ทุกแห่งทีร่ับถ่ายโอนรวม 7 คน คนละ 7 หมื่นบาทต่อเดือน โดยเป็นแพทย์เกษียณในพ้ืนท่ี 5 คน ส่วนอีก 2 คน เป็นแพทย์ใหม่
ที่เพ่ิงจบการศึกษาและเป็นลูกหลานของคนในพ้ืนท่ี ซึ่งขอลาออกจาก สธ. มาสังกัด อบจ.กาญจนบุรี แทน เนื่องจากระบบของ 
สธ. ไม่สามารถจูงใจให้อยู่ในระบบได ้ซึ่งไม่ได้เกี่ยวกับความก้าวหน้าหรือค่าตอบแทน แต่เป็นเรื่องภาระงานและวัฒนธรรมของ
แพทย์ใน รพ. โดยจะหมุนเวียนไป รพ.สต.ทุกแห่ง และเดือนละ 1 – 2 ครั้ง  

 

 จ.น่าน มีสถิติฆ่าตัวตายเป็นอันดับ 2 ของประเทศ 
    สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ แนวหน้า 
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    - นายกฤชเพชร เพชระบูรณิน รองผวจ.น่าน ประชุมคณะอนุกรรมการสุขภาพจิต จ.น่าน เผยปี 2567 ในจ.น่าน มีการฆ่า
ตัวตายสำเร็จ 63 ราย สูงเป็นอันดับ 2 รองจากจ.เชียงใหม่ ที่มีอัตราฆ่าตัวตายสูงที่สุดของประเทศ ขณะที่จำนวนผู้ฆ่าตวัตาย
สูงสุดคือจ.นครราชสีมา ซึ่งในภาคเหนือมีผู้ฆ่าตัวตายสูงสุดหลายจังหวัด มาจากวัฒนธรรมความเป็นอยู่ การเลี้ยงดู การ
ตัดสินใจแก้ปัญหา ปัญหาเศรษฐกิจ ปัญหาหนี้สิน วิกฤตชีวิต ปัญหาครอบครัว และการเสพยาเสพติด ผู้ฆ่าตัวตายสำเร็จมา
จากผู้ที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ซึ่ง จ.น่าน มีประชากรที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สูงที่สุดในประเทศ ทั้งนี้ ในปี 2568 มีแผน
ดำเนินการให้เป็นจังหวัดสีขาวปลอดยาเสพติด โดยตั้งเป้าลดอัตราฆ่าตัวตายสำเร็จร้อยละ 10 ค้นหาผู้เสพติดสุรารายเก่าเข้า
รับการบำบัด และเร่งรณรงค์ให้ประชาชนยึดมั่นในศีลธรรมอันดีงาม โดยเฉพาะศีล 5 ในการดำรงชีวิต 
นร.อนุบาลยะลาท้องเสียหลายราย 
     สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ prd. 
     - กรณีนักเรียน รร.อนุบาลยะลา ท้องเสียพร้อมกันหลายคน ตั้งแต่ต้น 15-16 ก.ค.67 บางส่วนกลับมาเรียนแล้ว แต่ยังมี
บางส่วนท่ีอาการท้องเสียรุนแรง ยังรักษาตัวที่ รพ.ยะลา ทีม สสจ.ยะลาเร่งติดตาม ตรวจสอบสาเหตุ ขณะที่ รร. เปิดการเรียน
การสอนปกติ พร้อมออกมาตรการในการดูแลนักเรียนที่ป่วย ด้าน ผอ.รร. ยืนยันไม่นิ่งนอนใจ เร่งประสานกรมควบคุมโรคเพื่อ
ตรวจวิเคราะห์สาเหตุ เบื้องต้นคาดเกิดจากการบริโภคอาหารกลางวัน 

 

คืบหน้าต่างชาติโดนวางยา 6 ศพ 
     สื ่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ข่าวสด, แนวหน้า, ไทยรัฐ, เดลินิวส์) เว็บไซต์ (ผู ้จัดการ , mcot, sondhitalk, ejan, 
pptvhd36) 
     - กรณีพบศพชาวเวียดนาม 6 คน สันนิษฐานว่าถูกวางยาพิษเสียชีวิตภายในห้องพักพูลวิลล่าย่านราชประสงค์ ตำรวจ
สืบสวนพบข้อมูลว่า Ms.SHERINE CHONG หนึ่งในผู้เสียชีวิต น่าจะวางแผนเปิดห้องแอบใส่ไซยาไนด์ในน้ำชาให้เหยื่อดื่ม
พร้อมตัวเองจนเสียชีวิตทั้งหมด คาดไกล่เกลี่ยไม่ลงตัวปมหนี้สิน 10 ล้านที่ร่วมลงทุนสร้าง รพ.ที่ญี่ปุ่น ด้านอาจารย์แพทย์
นิติเวชศาสตร์ รพ.จุฬาฯ แจ้งเบื้องต้นตรวจพบสารไซยาไนด์ในร่างกายผู้เสียชีวิตทั้งหมด 

 

สั่งขาหมู ได้แมลงสาบ 
    สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ brighttv 
       -ผู้ใช้ Facebook ได้โพสต์แชร์ประสบการณ์ ผ่านกลุ่มพวกเราคือผู้บริโภค โดยพบแมลงสาบในขาหมูร้านแห่งหนึ่ง แถว 
ซ.เอกมัย 28 จึงเอาไปคืนร้าน แต่เจ้าของร้านไม่ขอโทษ และพูดว่าไม่เคยเจอ จะทำให้ใหม่ แต่ไม่กล้ากินเพราะทำให้ใหมจ่าก
หม้อเดิม โดยมีผู้คอมเมนต์สอบถามพิกัดร้านและให้แจ้งความ พร้อมกล่าวว่า งานนี้กระทรวงสาธารณสุขต้องเข้า 

 

โรคมือเท้าปากระบาดในญี่ปุ่น 
     สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (TNN, ch7, prd.) 
     - สถาบันโรคติดเชื้อแห่งชาติของญี่ปุ่น รายงานช่วงต้นเดือน ก.ค. ญี่ปุ่นมีจำนวนผู้ป่วยโรคมือเท้าปาก เพิ่มขึ้นอย่างรวดเรว็ 
อยู่ที่ 35,960 คน สูงสุดเป็นประวัติการณ์ ส่วนใหญ่มีอาการไข้ เบื่ออาหาร ไม่สบายตัว ผื่นขึ้นบริเวณผิวหนัง เจ็บคอ และมี
แผลในปาก ด้าน สธ.ญี่ปุ่น เรียกร้องให้ยกระดับมาตรการด้านสุขอนามัย เพื่อลดการแพร่กระจายของโรค 

 

ไข้หวัดนก H5N1 
     สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ ผู้จัดการ 
     - ชายแดนสระแก้วมีมาตรการเข้มงวด หลังกัมพูชาพบไข้หวัดนก H5N1 ระบาด โดยมีมาตรการร่วมกับเครือข่ายในการ
เฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคในคน ได้แก่ 1.ติดตามและประเมินความเสี่ยงของสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง 2. เตรียมพร้อม
หน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อทั้งในระดับจังหวัดและอําเภอในการดําเนินการสอบสวนและควบคุมโรค ร่วมกับกรมปศุ
สัตว์และกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าฯ 3.แจ้ง สสจ.ทั่วประเทศให้เฝ้าระวังผู้ป่วย และประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคในพ้ืนท่ี 

 

ยุโรปใต้ร้อนอุณหภูมิพุ่งทะลุ 40 องศาฯ 
       สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ ไทยรัฐ 
       -หลายประเทศในยุโรปใต้ อิตาลี สเปน ตรุกี ได้ประกาศเตือนภัยจากสภาพอากาศร้อนจัด หลังเผชิญคลื่นความร้อน
รุนแรง อุณหภูมิพุ่งทะลุ 40 องศาเซลเซียส และคาดว่าอุณหภูมิอาจจะพุ่งสูงกว่านี้ในอีกไม่กี่วันข้างหน้า  

 

 


